



ประกาศคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี ๒๕๖๔”
ในหัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”

ด้วยคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้ดำเนินการจัดประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี ๒๕๖๔” ในหัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด” โดยได้เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน ประเภทนักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้จุดประกายความคิด ผลิตสื่อในรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ ในการถ่ายทอดเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองสื่อ Infographic สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้

บัดนี้ คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี ๒๕๖๔” ในหัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

ประเภทนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นายธิตี เพ็องมณี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑	ได้แก่	นางสาวณัฐศิณีย์ โพธิยะราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒	ได้แก่	นายกิตติพัฒน์ มะโนราช
รางวัลชมเชย	ได้แก่	นางสาวพุกษา สุระคำแหง นางสาวศิขรินทร สีใส

ประเภทนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นายณัฐวัฒน์ บุญมี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑	ได้แก่	นางสาววันสนันท์ แสงจิว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒	ได้แก่	นายทัตธณ ลลิตการรุณกิจ
รางวัลชมเชย	ได้แก่	นายพลอยรวิน เจียน นางสาวปภัสสร ชันปัญญา

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นายศิวานิช กมลโรจน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑	ได้แก่	นายกิตติภักดิ์ ทังศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒	ได้แก่	นายธัชทอง อ่ำสมคิด
รางวัลชมเชย	ได้แก่	นางสาววิรัชญา สันติวงษ์ นายอาณัติ หน่อทองคำ

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินเป็นตามหลักเกณฑ์การร่วมประกวดกับดุลยพินิจของ คณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยจะประกาศวัน เวลา สถานที่ในการรับรางวัลในคราวต่อไป และจะประสาน กลับไปยังอีเมลของผู้ชนะการประกวด เพื่อให้เตรียมเอกสารหลักฐานในการรับรางวัล หากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกิตติพันธ์ ใจดี)

ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย